

เวียดนามแอร์ จัดกิจกรรม “สร้างความสุขสุด เซอร์ไพรส์ให้ผู้โดยสาร” ณ สุวรรณภูมิ



(กรุงเทพฯ – 12 มกราคม 2559) – เมื่อวันที่ 9 มกราคม ที่ผ่านมา เวียดนามแอร์ได้จัดกิจกรรมสร้างความสุขสุดเซอร์ไพรส์ให้ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบินเวียดนาม รวมถึงบุคคลทั่วไป ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยขบวนตัวละครสุดประทับใจจากเทพนิยายหลากหลายเรื่อง อาทิ เจ้าหญิงเอลซ่า และปีเตอร์แพน มาร่วมแจมของขวัญสุดพิเศษ ในกิจกรรมอันสนุกสนาน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้โดยสารและบุคคลทั่วไปที่เดินทางมาใช้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ

กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “สร้างความสุขสุดเซอร์ไพรส์ให้ผู้โดยสาร” เพื่อเป็นการตอบแทนผู้โดยสารที่ใช้บริการในทุกเส้นทางในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ และเพื่อตอกย้ำความสำเร็จทางธุรกิจ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้โดยสารให้มากขึ้น โดยสนามบินสุวรรณภูมิ ถือเป็นหนึ่งในสนามบินที่เวียดนามแอร์ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษนี้ ด้วยการขนขบวนเจ้าหญิงและเจ้าชายจากเทพนิยายดัง มาร่วมสร้างความบันเทิง และแจมของขวัญสุดพิเศษให้กับผู้โดยสาร ณ บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน ประตูทางขึ้นเครื่องและบริเวณโดยรอบของสนามบินสุวรรณภูมิ และยังได้จัดกิจกรรมแบบเดียวกันนี้ ณ สนามบินเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ เมืองฮานอย ไทยเป สิงคโปร์ และโซล โดยที่สนามบินสุวรรณภูมิได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีจากเด็กๆและชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ ด้วยการจับฉลากรางวัลค้นหาผู้โชคดี ซึ่งผู้โดยสารสายการบินเวียดนามแอร์สามารถร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ ได้แก่ บัตรโดยสารเส้นทางระหว่างประเทศจำนวนหลายพันใบ สมาร์ทโฟน และบัตรที่พักรีสอร์ทหรูระดับห้าดาวในประเทศเวียดนาม โดยผู้โดยสารสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่จนถึง 15 กุมภาพันธ์ 2559

นอกเหนือจากกิจกรรมสุดพิเศษครั้งนี้แล้ว เวียดนามแอร์ยังมีกิจกรรมที่พร้อมสร้างความสุขอันหลากหลายให้กับผู้โดยสาร ด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นบัตรโดยสารรายออมเยาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00 น. พร้อมให้คุณได้วางแผนเดินทางกับครอบครัวและเพื่อนๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนในการค้นพบแหล่งมรดกโลกนับพันปี

ผู้โดยสารสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวียดนามแอร์ ได้แก่ เส้นทางให้บริการทางการบิน ราคาบัตรโดยสาร รายการส่งเสริมการขายและสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com/Sites/Web/th-TH/Home และ www.facebook.com/vietjetthailand พร้อมรับชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต วีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี อเมริ

กั3น เอ็กซ์เพรสและบัตรเอทีเอ็มที่ได้ทำการลงทะเบียนการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว

เกี่ยวกับเวียดนาม

เวียดนาม เป็นสายการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ดำเนินธุรกิจภายใต้คอนเซ็ปต์สายการบินยุคใหม่ ด้วยบัตรโดยสารราคาถูกและการบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศเท่านั้น เวียดนามยังคงนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ล่าสุดมาปรับใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่หลากหลายให้กับผู้โดยสาร โดยเมื่อเร็วๆ นี้ เวียดนาม ได้รับประกาศนียบัตร IOSA จากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ภายหลังจากการให้บริการในระยะเวลาเพียง 3 ปี นอกจากนี้เวียดนาม ได้รับรางวัล “สายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดในเอเชีย” ณ งานมอบรางวัล ทีทีจี ทราเวล อวอร์ด 2015 (TTG Travel Award 2015) ซึ่งรวบรวมคะแนนโหวตจากนักเดินทาง ตัวแทนการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคเอเชีย และยังได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ Socialbakers ให้เป็นหนึ่งในสามสายการบินที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกบนเครือข่ายเฟสบุ๊ค

ปัจจุบันเวียดนามมีเครื่องบินแอร์บัส A320 และแอร์บัส A321 รวมทั้งหมด 30 ลำ ให้บริการทั้งหมด 190 เที่ยวบินต่อวัน โดยเปิดให้บริการ 43 เส้นทางบินภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีนและเมียนมาร์ ด้วยจำนวนผู้โดยสารสูงถึง 20 ล้านคน

ทั้งนี้ เวียดนามพร้อมที่จะเดินทางตามแผนการขยายเครือข่ายการบินให้ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค ด้วยการเดินทางเซ็นสัญญาซื้อเครื่องบินลำใหม่ที่ทันสมัยกับแอร์บัส ผู้ผลิตเครื่องบินที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เพื่อจัดซื้อเครื่องบินที่ใหม่และทันสมัยมากขึ้น

สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแผนเพจและกดไลค์ให้กับเวียดนามได้ที่ www.facebook.com/vietjetthailand ติดตามทวิตเตอร์ได้ที่ @vietjetvietnam และติดตามความเคลื่อนไหวของเวียดนามได้ที่ <https://www.youtube.com/user/vietjetvietnam>
###

ตารางเที่ยวบิน 2558

เที่ยวบิน ไฟลท์ เวลาออกเดินทาง เวลาถึงปลายทาง วันเดินทาง

ฮานอย – กรุงเทพฯ VJ901 11.05 13.00 ทุกวัน

กรุงเทพฯ – ฮานอย VJ902 14.00 15.55 ทุกวัน

โฮจิมินห์ – กรุงเทพฯ VJ801 08.30 10.00 ทุกวัน

VJ803 11.15 12.45 ทุกวัน

VJ805 17.15 18.45 ทุกวัน

กรุงเทพฯ -โฮจิมินห์ VJ802 11.30 13.00 ทุกวัน

VJ804 13.50 15.20 ทุกวัน

VJ806 19.45 21.15 ทุกวัน

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท แบรินด์เต็ด ดี เอเจนซี จำกัด

ณิรดา แก้วไทย / วลัยรัศมี ร่วมรักษ์

โทร 0-2650-9090

อีเมล nirada@branded.co.th; walairat@branded.co.th

Ms. Kieu Duong (Amy)

โทร: +84 932 775 066 (เวียดนาม)

อีเมล: kieuduong@vietjetair.com